

## 'เอเชียไปโอแมส' เหนือจอง13%

> 19

# 'เอเชียไปโอแมส'เหนือจอง13%

### โบรกมองอนาคตขึ้นกับ ตลาดโรงงาน-ต่างประเทศ

**กรุงเทพธุรกิจ ● หุ่นเอเชียไปโอแมส** เข้าซื้อขายวันแรกเหนือจอง 13.33% ผู้บริหารวางเป้ารายได้ปีนี้แตะ 1.3-1.5 พันล้านบาท ความต้องการเชื่อเพลิงชีวมวลที่เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ด้านนักวิเคราะห์จุดเด่นอยู่ที่การเพิ่มยอดขายเพราะเป็นธุรกิจมาร์จินต่ำ

ความเคลื่อนไหวราคาหุ้นบริษัท เอเชีย ไปโอแมส จำกัด(มหาชน) ABM ซึ่งเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ วันแรกวานนี้ (27 ก.พ.) เปิดการซื้อขายที่ 2.52 บาท จากราคาโอเพอที่ 1.80 บาท คิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 40% ระหว่างวันปรับตัวเพิ่มขึ้นและระดับสูงสุดที่ 2.56 บาท และปิดการซื้อขายที่ 2.04 บาท เพิ่มขึ้น 0.24 บาท หรือ 13.33 % มูลค่าการซื้อขาย 489 ล้านบาท

นางสาววิญญาดา วรรณสถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย ไปโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM กล่าวว่า ราคาซื้อขายวันแรกปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคาจองสะท้อนถึงความน่าสนใจของบริษัท และผลตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เนื่องจากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในแนวโน้มการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรม จากความต้องการเชื่อเพลิงชีวมวลที่มากขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งเกาหลีและญี่ปุ่น จึงทำให้นักลงทุนให้การต้อนรับหุ้น ABM เป็นอย่างดี

ในฐานะผู้บริหารบริษัทจะพยายามรักษาผลการดำเนินงานให้มีความโดดเด่นและเติบโตต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

แนวโน้มธุรกิจปี 2561 บริษัทคาดการณ์รายได้ที่ 1.3-1.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 15-20% จากปี 2560 ที่มีรายได้ 1,246 ล้านบาท เนื่องจากความต้องการเชื่อเพลิงชีวมวล



ที่เพิ่มขึ้นในและต่างประเทศ โดยคาดปีนี้บริษัทมียอดขายเพิ่มเป็นประมาณ 20% จากปีก่อนอยู่ที่ 10% โดยเน้นจำหน่ายประเทศญี่ปุ่นเกาหลี เพราะความต้องการใช้ชีวมวลอัดแท่งเพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าชีวมวล

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน 135 ล้านบาท แบ่งเป็นลงทุนขยายพื้นที่เก็บรวบรวมกะลาปาล์มในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย 30 ล้านบาท ในปี 2561-2562 ลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งกับบริษัทร่วมทุนบริเวณภาคใต้ 31 ล้านบาท ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2561-2562 ลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตไม้สับ และโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งที่ตำบลบางกุ้ง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 ล้านบาท ในปี 2561 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 42 ล้านบาท

ฝ่ายวิเคราะห์บล.ทิสโก้ ประเมินมูลค่าที่เหมาะสมเบื้องต้นของ ABM ที่ 2.20 บาท โดยมองว่าการเติบโตของ ABM จะขึ้นอยู่กับอุปสงค์ของโรงไฟฟ้า, โรงงานอุตสาหกรรมและการขยายตลาดในต่างประเทศ เนื่องจากธุรกิจของ ABM เป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรที่ค่อนข้างต่ำทำให้ผลประกอบการจะขึ้นอยู่กับยอดขายเป็นหลัก และปีการส่งออกในอนาคตจะเพิ่มขึ้นจากกำลังการผลิตของชีวมวลอัดแท่งที่เพิ่มขึ้นของโรงงานใหม่ นอกจากนี้ ABM เป็นหุ้นที่มี Market Cap ค่อนข้างเล็กทำให้นักลงทุนต้องระมัดระวังสภาพคล่อง

ในการซื้อขาย

ขณะที่ ABM ให้ข้อมูลแก่ฝ่ายวิเคราะห์ว่ามีแผนที่จะขยายกิจการไปยังธุรกิจต้นน้ำของกลุ่มสินค้าไม้แปรรูปเพื่อเป็นการประกันแหล่งผลิตเชื่อเพลิงชีวมวล โดยจะร่วมทุนกับบริษัทแฟนซีวูด อินดัสตรีส (FANCY) โดยบริษัทจะลงทุน 49% เพื่อตั้งโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่ง กำลังการผลิต 1 หมื่นตันต่อเดือน ใช้เงินลงทุนไม่เกิน 160 ล้านบาท และใช้เงินกู้ 60% และจะเริ่มดำเนินงานในเชิงพาณิชย์ภายในปี 2561

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ABM ดำเนินธุรกิจจัดหาเชื่อเพลิงชีวมวล อาทิ กะลาปาล์มไม้สับซีกป ซึ่งเสียฝุ่นไม้และชีวมวลอัดแท่งเพื่อจัดจำหน่ายให้กลุ่มลูกค้าผู้นำเชื่อเพลิงชีวมวลเป็นเชื่อเพลิงในกระบวนการผลิตได้แก่ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและกลุ่มโรงไฟฟ้า และผู้นำเชื่อเพลิงชีวมวลไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น กลุ่มผู้แปรรูปชีวมวล กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ รวมทั้งกลุ่มผู้นำเชื่อเพลิงชีวมวลไปจัดจำหน่ายต่อ

โดยบริษัทมีคลังสินค้ารวม 8 แห่งเป็นคลังสินค้าในประเทศ 4 แห่ง และประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียอีก 4 แห่ง ซึ่งมีทำเลที่ตั้งใกล้กับแหล่งวัตถุดิบและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และมีบริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกของบริษัทย่อยเพื่อการจัดการเก็บและการขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ